



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด  ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว รอง ศ.ดร.โมษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวในพิธีเปิดโครงการวิจัยการศึกษาปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ทางกระรอกภูพาน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ว่า ภายในโรงเรียนปลูกกัญชาจะมีขนาด 13 x 50 เมตร จำนวน 7 โรงเรือน ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เพื่อควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม กระบวนการทุกอย่างทำอย่างรัดกุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย แต่ละปีจะปลูกกัญชา 2 รอบ ได้กัญชาประมาณ 2 ตัน ส่งให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น สกัดเป็นยาต่อไป</p> <p>-เสนอสรุปข่าว มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลาย รวมถึงการผลักดันกัญชารักษาโรค โดย ภก.วิจนา ตั้งความเพียร กระบวนการบริหารมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ กล่าวว่า มูลนิธิ กำลังดำเนินการให้เป็นต้นแบบในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก ขึ้นต่อไปจะดำเนินการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์และจ่ายยาให้กับคนไข้ โดยขออนุญาตป.ป.ส. ในการใช้กัญชาของกลางมาสกัดเป็นยา ล่าสุดได้เตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนไทย และในอนาคตหากสามารถควบคุมคุณภาพการปลูกได้ จะถ่ายทอดวิธีการและเทคโนโลยีการปลูกให้กลุ่มเกษตรกรในลักษณะเกษตรกรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายรองรับให้กลุ่มเกษตรกรใน จ.ปราจีนบุรีปลูกก่อน</p>	-
ข่าวสด  เว็บไซต์ Ch3	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขอความร่วมมือ อสม. ทั่วประเทศกว่า 1.04 ล้านคน ออกให้ความรู้ วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง และเป็นแกนนำให้ประชาชนสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชน หากเจอรีบกำจัดหรือทำลายทันที และถ้าพบคนในชุมชนป่วยให้รีบนำส่งรพ. รพ.สต. ใกล้บ้าน อีกทั้งให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรค นอกจากนี้ ประชาชนสามารถกำจัดยุงลายด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น นำตะไคร้ 1 ต้น หรือข่า 7 แว่น ทบใส่โอ่งน้ำ เปลี่ยนน้ำทุก 10-15 วัน การนำชันผงหรือน้ำมันขี้ไล่ใส่จานรองขาตู้แทนน้ำ หรือนำผิวส้มตากแห้งจุดไฟไล่ยุง เป็นต้น สามารถติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ที่แอปพลิเคชันไลน์ @อาสาปราบยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.พังงา ระบุ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 193 ราย สูงสุดที่ อ.ตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อ.ตะกั่วป่า และอ.เมือง พบผู้ป่วยมากที่สุดกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี พร้อมกำชับสถานบริการสาธารณสุขเร่งดำเนินการควบคุมโรค</p>	-
เดลินิวส์	<p><b>วัคซีนป้องกันโรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ที่ได้รับวัคซีน</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอของ จ. สงขลา พบว่าไม่ได้รับวัคซีนมากที่สุดของประเทศ เนื่องจากปัจจัยด้านความไม่สงบในพื้นที่ ความเชื่อด้านศาสนา และปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ จึงได้เร่งรณรงค์และสร้างความเข้าใจกับท้องถิ่น ผู้นำด้านศาสนาและผู้ปกครอง เพื่อนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีน ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์ดีขึ้น</p>	
ข่าวสด	<p><b>วัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ สามารถเกิดได้ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ร้อยละ 80 เกิดที่ปอด ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย และอาจพบได้ในอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ ต่อมม้าม หลอด กระดูก เยื่อหุ้มปอด ระบบทางเดินปัสสาวะ ลำไส้ เยื่อหุ้มสมอง เยื่อหุ้มหัวใจ ผิวหนัง เป็นต้น สำหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกมักเป็นเฉพาะตัว พบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของวัณโรคที่พบนอกปอด อาจจะเจอต่อมม้ามที่คอโต หรือมีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก การวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกจึงมักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือต่อมม้าม</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบว่ามีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา ทั้งนี้ สามารถป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก ควรรับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพอนามัยที่ดีอยู่เสมอ</p>	-
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>วางจัดขับสารพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ช่วง มิ.ย. - ส.ค. เป็นช่วงฤดูกลางเพาะปลูก เกษตรกรมักเร่งทำการเกษตรและใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต รวมทั้งใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง อาการและความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับสารพิษที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น หากจำเป็นต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืช ควรป้องกันร่างกายตนเอง สำหรับการแพทย์แผนไทยมีการนำสมุนไพรรางจืดมาใช้ในการขับสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ใบสด 5-7 ใบ คั้นกับน้ำ 1 แก้ว ประมาณ 250 มล. รับประทานก่อนอาหาร 3 เวลา ต่อเนื่อง 7 วัน</p>	-
เดลินิวส์	<p><b>คัดกรองมะเร็งลำไส้</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สจจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง โดยมีคณะแพทย์รพ.ชุมแพ และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ต่าง ๆ ร่วมให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย</p> <p>ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำของการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลในระดับมาตรฐานอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งชื่นชมผอ.รพ.ชุมแพ และนพ.สจจ.ขอนแก่นที่ได้ช่วยผลักดันตั้งหน่วยกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง ซึ่ง จ.ขอนแก่นพยายามตั้งศูนย์ โดยการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ในต่างอำเภอกระจายออกไปใน 3 จุดหลัก คือ จุดที่ 1 ทิศตะวันตกที่ รพ.ชุมแพ ทิศเหนือที่ รพ.น้ำพอง ทิศใต้ที่รพ.บ้านไผ่</p>	-



